
Sþ. 256. Tillaga til þingsályktunar
um raforkuveitu  frá Sogsvirkjuninni.

Flm .: Jörundur B rvn jólfsson , B jarni Bjarnason.

Alþingi á lv k tar  að skora á r ík isstjórnin a að undirbúa lög g jö f  um raforkuveitu  
frá Sogsvirkjuninni til b yggðarinnar við Ö lfu s árb n i  og til E v ra rb ak k a  og Stokks- 
eyrar og þeirra sveitabýla, er álízt að til greina geti komið, og leggja frum varp lun 
þetta efni fy r ir  næsta Alþingi.

G r e i n a r g e r ð .

Æ tlun o kkar  flutningsmanna þessarar þingsálvktunartillögu var að flvt ja  frum- 
varp á þessu þingi 11111 raforkuveitu  frá Sogsvirkjun inn i til kauptúnanna austan- 
fjalls. En sakir þess, að fram til þessa hefir undirbúningur þessa m áls staðið vfir, 
og er að vísu ekki til fu lls  Iokið enn, þá höfum  við ekki átt þess kost.

Kostnaðaráæ tlun v f ir  raforkuveitu  til þessara kauptúna má nú telja fullgerða, 
og langt er kom ið með áætlun 11111 fjárhagslega afkom u fyrirtækisins. Aðeins vant- 
ar upplýsingar 11111 n o k k u r  atriði, cr varða áætlun 11111 rekstrarafkom una, en innan 
skam m s fást þær upplýsingar.

X ú niun A lþingi senn slitið, svo ekki gefst kostur á lagasetningu 11111 þetta efni 
að þessu sinni. H insvegar er auðvelt að hafa frum varp 11111 þetta mál tilbúið fvrir  
næsta þing, e f  rík isstjórnin lætur undirbúa það.

Fólk in u  í jiessum sveitum er hin lnýnasta  nauðsyn á að fá raforkun a i þjón- 
ustu sína eins fljótt og mögulegt er. Hefir jiað hinn mesta áhuga fy r ir  þessu máli. 
O ddvitar sveitanna, E vrarbakka-. Sandvikur- og Stokksevrarhrepps, héldu sam- 
eiginlegan fund i l'yrra mánuði og óskuðu jiess eindregið, að við gerðum  ráðstaf- 
anir til þess, að hægt væri að hefjast handa 11111 fram kvæ m dir jiessa m áls hið allra 
fyrsta.

V ið  undirbúning frum varps 11111 þetta mál og til á kvörð u n ar uni, hvaða leið 
verði hagfelldust því til sk jótrar lausnar, va ’ntum við jiess eindregið. að hafðir  verði 
með í ráðum  oddvitar áður nefndra sveita.


